

Số: 28/KH-VKSTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân (1960 - 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (1960 - 2020), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để ôn lại truyền thống, khẳng định những thành tựu to lớn của Ngành 60 năm qua. Thông qua đó khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động về ngành Kiểm sát nhân dân; động viên cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

2. Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành, để tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát Thái Bình từ năm 1960 đến nay; những đóng góp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình đối với ngành Kiểm sát nhân dân và tỉnh Thái Bình; xây dựng hình ảnh của người cán bộ Kiểm sát Thái Bình "*Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn*"; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm của 60 năm tổ chức và hoạt động.

3. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Ngành. Đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, từ đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết trong toàn ngành, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

4. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng và tiết kiệm. Các nội dung hoạt động kỷ niệm phải gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

#### II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH

## **1. Tổ chức các phong trào thi đua để thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát.**

Toàn ngành Kiểm sát Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI (năm 2020). Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: *“Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”*; phong trào thi đua *“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”* giai đoạn 2 (2016 - 2020); phong trào *“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”*; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên *“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”*. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát động với chủ đề *“Trách nhiệm, hiệu quả trong công việc; gương mẫu, đúng mực trong cuộc sống”*.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thi đua sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và các sáng kiến, giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thực chất, phấn đấu đạt và hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành. Hai cấp Kiểm sát tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các vụ, việc phức tạp, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách xã hội, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội... không để hình thành các “điểm nóng”, khiếu kiện đông người. Phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát theo các Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 113/2015/QH13 và các chỉ tiêu công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

## **2. Xây dựng “Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình” (giai đoạn 2010 - 2020).**

Trên cơ sở kế thừa cuốn *“Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình 1960 - 2010”*, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức nghiên cứu, tổng hợp kết quả quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, để biên soạn bổ sung nội dung, hoàn thiện và

xuất bản cuốn “*Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình 1960 - 2020*” (Thời gian nghiên cứu biên soạn xong trước tháng 02/2020, xuất bản trước tháng 6/2020).

*Đơn vị thực hiện:* Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Văn phòng tổng hợp và các đơn vị thực hiện.

### **3. Xây dựng báo cáo tổng kết, bổ sung Phòng Truyền thống phục vụ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.**

Xây dựng báo cáo tổng kết 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát Thái Bình; ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành, nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm; giáo dục cán bộ, Kiểm sát viên niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống để xây dựng ngành, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Các đơn vị, cá nhân sưu tầm, gửi đề kiện toàn bộ sung hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng Truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình để phản ánh những thông tin, hình ảnh của ngành Kiểm sát Thái Bình trong 60 năm xây dựng và trưởng thành và giai đoạn 2010 - 2020 (*Xây dựng kế hoạch và thực hiện xong trước tháng 4/2020*).

*Đơn vị thực hiện:* Văn phòng tổng hợp chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị thực hiện.

### **4. Tuyên truyền về truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát Thái Bình.**

Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước; tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát Thái Bình từ năm 1960 đến nay, những đóng góp quan trọng của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; tham gia đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật; các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong ngành nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, Kiểm sát viên, tạo niềm tin của nhân dân vào vai trò bảo vệ công lý và pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân. Các đơn vị phát động cán bộ tích cực tham gia cuộc thi viết “*Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên*” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức và xây dựng các tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổ chức sơ kết và tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, qua đó tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Phối hợp xây dựng phim, phóng sự tài liệu về ngành Kiểm sát Thái Bình trong thời kỳ cải cách tư pháp.

Tổ chức trang trí, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

*Đơn vị thực hiện:* Ban tuyên truyền chủ trì phối hợp với Văn phòng tổng hợp, các đơn vị thực hiện (*Xây dựng kế hoạch trước ngày 20/12/2019 để thực hiện*).

### **5. Tổ chức gặp mặt cán bộ công tác trong ngành Kiểm sát Thái Bình đã nghỉ hưu.**

Tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã công tác trong ngành Kiểm sát Thái Bình hiện nghỉ hưu tại Hà Nội và Thái Bình (mời cán bộ ngành Kiểm sát Thái Bình và cán bộ công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khác và Viện kiểm sát Quân sự nghỉ hưu tại Thái Bình) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (*Xây dựng kế hoạch trước ngày 20/12/2019; tổ chức trong tháng 6/2020*).

*Đơn vị thực hiện:* Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Văn phòng tổng hợp và các đơn vị thực hiện.

### **6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.**

Đẩy mạnh phong trào thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; chủ động tập luyện các nội dung, các môn thi đấu để tham gia các giải thể thao do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố chủ động tổ chức giao hữu thể thao với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân.

Các đơn vị chủ động, thường xuyên tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp xây dựng ít nhất 5 tiết mục; Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố xây dựng ít nhất 2 tiết mục để tham gia Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát Thái Bình tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình lựa chọn, xây dựng các tiết mục để tham gia Hội diễn văn nghệ toàn ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức (*Xây dựng kế hoạch trước ngày 20/12/2019 và tổ chức thực hiện*).

*Đơn vị thực hiện:* Ban Chấp hành công đoàn chủ trì phối hợp với Chi đoàn thanh niên và các đơn vị thực hiện.

### **7. Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.**

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VKSTB ngày 18/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kế

hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 02/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI (năm 2020). Thông qua việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và kết quả khen thưởng, các đơn vị chủ động lựa chọn ít nhất 1 cá nhân tiêu biểu, điển hình để tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc để xây dựng điển hình, nhân rộng trong toàn ngành Kiểm sát Thái Bình và giới thiệu với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để biểu dương, tôn vinh.

Tập trung tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp nổi bật của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong công cuộc đổi mới; trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát, báo cáo đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả với ngành Kiểm sát Thái Bình.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình để đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

*Đơn vị thực hiện:* Văn phòng tổng hợp chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị thực hiện (*Xây dựng kế hoạch trước 31/12/2019, tổ chức hội nghị vào đầu Quý II/2020*).

### **8. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.**

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (thời gian dự kiến từ 15/7 đến 25/7/2020) nhằm ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Ngành; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Kiểm sát viên để không ngừng quyết tâm phấn đấu rèn luyện, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tô thắm thêm truyền thống: *Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm phục vụ nhân dân*.

Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

*Đơn vị thực hiện:* Văn phòng tổng hợp chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện (*Xây dựng kế hoạch trước ngày 30/3/2020 và tổ chức thực hiện*).

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Để tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động và thành lập, phân công nhiệm vụ cho các ban giúp việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, cụ thể như sau:

### **1. Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm**

- Thành phần gồm:

+ Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình - Trưởng ban.

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phạm Viết Vượng, Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình - Phó Trưởng ban.

+ Các thành viên: Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chánh Văn phòng; Nguyễn Đình Phong - Phó Chánh văn phòng; Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chánh văn phòng; Phạm Thị Thùy - Trưởng phòng 15; Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng TKTP&CNTT; Vũ Đại Dương - Chánh Thanh tra; Nguyễn Trọng Thành Đạt - Phó Trưởng phòng 1; Nguyễn Nguyên Hưng - Trưởng phòng 2; Vũ Kỳ Ánh - Trưởng phòng 3; Vũ Tiên Quân - Trưởng phòng 7; Phạm Xuân Tuân - Trưởng phòng 8; Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng 9; Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng 11; Đỗ Hải Bằng - Trưởng phòng 12.

- Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ:

+ Theo dõi, đôn đốc, điều hành các hoạt động chung và trực tiếp tham gia hoạt động của các Ban giúp việc;

+ Xây dựng chương trình, tổ chức Lễ kỷ niệm; đề xuất các hoạt động trước và trong Lễ kỷ niệm (lựa chọn địa điểm, dự kiến khách mời và đón tiếp khách, chương trình, tài liệu Lễ kỷ niệm...);

+ Tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ ngành Kiểm sát Thái Bình nghỉ hưu.

+ Tổ chức rút kinh nghiệm sau Lễ kỷ niệm.

### **2. Ban Nội dung**

- Thành phần gồm:

+ Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

+ Phó Trưởng ban: Đồng chí Phạm Thị Thùy - Trưởng phòng 15; Nguyễn Đình Phong - Phó Chánh Văn phòng.

+ Các thành viên: Đồng chí Phan Vũ Trang - Viện trưởng VKSND huyện Đông Hưng; Nguyễn Nguyên Hưng - Trưởng phòng 2; Vũ Kỳ Ánh - Trưởng phòng 3; Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng 9; Đỗ Hải Bằng - Trưởng phòng 12; Nguyễn Văn Trình - Phó Trưởng phòng 2; Vũ Thuận Long - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 1; Lê Thị Thúy Ngọc - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 7.

- Viết tiếp cuốn “*Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình*” (giai đoạn 2010-2020). Tiếp nhận, bổ sung hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng Truyền thống Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát Thái Bình (bao gồm Báo cáo đầy đủ và Báo cáo tóm tắt).

- Chuẩn bị diễn văn của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm.

### **3. Ban Tuyên truyền và Thi đua - khen thưởng**

- Thành phần gồm:

+ Trưởng ban: Đồng chí Phạm Việt Vượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

+ Phó Trưởng ban: Đồng chí Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng TKTP&CNTT.

+ Các thành viên: Đồng chí Phạm Mạnh Tính - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình; Vũ Đại Dương - Chánh Thanh tra; Nguyễn Trọng Thành Đạt - Phó Trưởng phòng 1; Đỗ Xuân Trường - Phó Trưởng phòng 3; Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chánh văn phòng; Vũ Tiến Quân - Trưởng phòng 7, Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng 11; Bùi Thị Thảo - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 3; Nguyễn Thị Tố Uyên - Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hội diễn văn nghệ và giải thể thao toàn ngành chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong năm 2019 và năm 2020; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng phim, phóng sự tài liệu về ngành Kiểm sát Thái Bình trong thời kỳ cải cách tư pháp.

- Tiếp tục lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát các cấp và những đóng góp nổi bật của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong quá trình đổi mới; trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới để xây dựng điển hình, nhân rộng trong toàn ngành Kiểm sát Thái Bình và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khen thưởng.

### **4. Ban Hậu cần**

- Thành phần gồm:

+ Trưởng ban: Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

+ Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chánh Văn phòng.

+ Các thành viên: Đồng chí Nguyễn Thị Hưng - Phó Trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chánh văn phòng; Lê Thị Hiên - Phó Trưởng phòng 8; Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Trưởng phòng 9; Trần Thị Thanh Giang - Thủ quỹ.

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, công nghệ thông tin phục vụ thực hiện các hoạt động kỷ niệm.

- Thực hiện các công việc hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức và các Ban (phục vụ hội họp, hội nghị, in ấn tài liệu...).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (1960 - 2020) của ngành Kiểm sát Thái Bình được quán triệt, triển khai đến các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức trong ngành để thực hiện. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, yêu cầu báo cáo kịp thời với Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này. /.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng VKSND tối cao (để báo cáo);
- VPTU, VPHĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16 - VKSND tối cao (để báo cáo);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh (để thực hiện);
- Các đơn vị trong ngành (để thực hiện);
- Lưu VPTH.

**VIỆN TRƯỞNG**  
  
**Lại Hợp Mạnh**